



มีข่าวดีๆ ให้นักลงทุนได้ชื่นใจกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับ **บมจ.เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE)** ของบอส “พนม ควรสถาพร” ล่าสุดได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ปี 2019 ต่อเนื่องถึง 2 ปีซ้อน ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นขององค์กร ที่ตระหนักและให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และการบริหารภายใต้หลักบรรษัทภิบาล (Environment, Social and Governance : ESG)...●

เรียกว่าเป็นหุ้นที่ไม่เคยตกสำรวจจริงๆ สำหรับ **บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริง (GUNKUL)** เพราะยังคงติดไฟหุ้นพลังงานที่โบรกฯ ต่างให้คะแนนนิยมด้วยเหตุผลมีหุ้น ได้รับงานโครงการใหญ่ๆ อย่างต่อเนื่อง...ธุรกิจดีเวอร์วังแถมอนาคตไกลขนาดนี้หน่วยจึงหะสอยของดี

ราคาถูกให้ไว้ GUNKUL ข่าวดีมีไม่เคยหมดจ้า...●

สุดปลื้ม สำหรับ **บมจ.ซูเปอร์ เอนเนอจี้ คอร์ปอเรชั่น (SUPER)** เดินหน้าบุกธุรกิจพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หากนับนี้ตัวเลขรวมๆ ของกำลังการผลิตติดตั้งก็อยู่ที่ 900-1,000 เมกะวัตต์ ยังไม่ได้นับรวมโครงการที่จะ COD ในปีนี้ ขอบอก! ยังมีอีกเพียบ ส่วนโครงการวินด์ฟาร์มในเวียดนาม ขนาดกำลังการผลิตรวมกว่า 500 เมกะวัตต์นั้น บอสสุดขยัน “จอมทัพ โลจายะ” เปรยๆ ว่าเฟสแรกจะมีขนาด 272 เมกะวัตต์ เริ่มทยอยสร้างแล้ว ส่วนเฟส 2 อีก 250 เมกะวัตต์ จะทยอยตามมาติดๆ และคาดว่าทั้งหมดจะ COD ได้ปี 2564 แบบนี้มีมูลค่า 1,500

เมกะวัตต์ โตไม่ยังจริงๆ บรรดาผู้ถือหุ้นเตรียมเฮกันได้เลยคร้า...●

บมจ.บิซิเนสไฮเทค (BIZ) นอกจากดำเนินธุรกิจเป็นผู้จำหน่ายและติดตั้งชุดเครื่องมือทางการแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยโรค มะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาแล้ว ก็ยังมีอีกหนึ่งบริการดีๆ ที่มาแนะนำกัน BIZGENES การตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมเพื่อคัดกรองความเสี่ยงโรคมะเร็ง งานนี้มีบอส “สมพงษ์ ชื่นกิตติคุณนท” ฟากมาบอกว่า เดือนตุลาคมนี้ ขอเอาใจสุภาพสตรี โดยส่งมอบโปรแกรมขั้นสุดพิเศษให้คนรักสุขภาพ เพื่อตรวจหายีนกลายพันธุ์ป้องกันมะเร็งเต้านม สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bizgenes.com งานนี้ ของดีๆ แบบนี้ ต้องรีบมาขอต่อ สาวๆ รู้กันแล้ว ก็อย่ารอช้ากันละคร้าบ...●

ปิดท้ายด้วย **ธนาคารธนชาติ** ชวนลูกค้าบัตรเครดิตและบัตรเดบิตธนชาติ อิ่มสุดคุ้มกับเมนูพิซซ่าที่หลากหลาย พร้อมวัตถุดิบสดใหม่และชีสชั้นเยี่ยม ที่เดอะ พิชซ่า คอมปะนี ทุกสาขา เมื่อทานอาหารครบ 400 บาทขึ้นไป และชำระค่าอาหารด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตธนชาติ รับส่วนลดทันที 100 บาท เพียงสแกน QR Code ที่ร้านพร้อมลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ตามเงื่อนไข (ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านเท่านั้น ไม่รวม Delivery) ได้ตั้งแต่วันที่-31 ธ.ค. 2562 สอบถามรายละเอียดที่ โทร.1770 กด 0 กด 2 หรือที่เว็บไซต์ www.thanachartbank.co.th...●

